



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## เยาวชนเสพกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., newtv, sonhitalk, thejournalistclub)

- นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นกรณี รมว.สธ. ขอให้ จนท.ตร. ครู ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนในสถานศึกษาหลังมีกัญชาเยาวชนเสพกัญชา เป็นการโยนความผิดให้ผู้อื่น ด้านนายศุภชัย ใจสมุทร ประธาน กมธ. วิสามัญ ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ.... กล่าวว่าไม่ได้โยนความผิดให้คนอื่น เพียงแต่ขอให้ทุกคนช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลาน เป็นเรื่องที่เหมาะสม

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ไทยโพสต์ INN, sonhitalk, ch3plus, thereporters, plewseengern)

- นพ.เอกภพ เพียรพิเศษ ส.ส.พรรคก้าวไกล โพสต์กรณี นายวายุ อัครรุ่งเรือง วิศวกรศิลป์เยาวชนเสพกัญชา ระบุให้มาประชุมกรรมการสาธารณสุขบ้าง จะได้มารับฟังและช่วยซักถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องกัญชา ไม่ใช่เพียงเซ็นชื่อเข้าร่วมประชุมแต่ตัวไม่อยู่ ทำให้ไม่รู้ความคืบหน้า อะไรก็อ้างเยาวชน ทั้งที่พรรควางตัวเป็นตัวแทนของเยาวชน

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ch3plus, เพจสรยุทธ, เพจ Drama-addict)

- เพจสมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช โพสต์คลิปกลุ่มนักเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนั่งรวมกลุ่มเสพกัญชากับบ๊องไม่ไผ่อย่างเคลิบเคลิ้ม โดยได้รับมาจากพลเมืองดีต้องการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ

## ญี่ปุ่น แนะแก้ม. เปิดทางนำเข้า-ใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์

สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

- คณะกรรมการของกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นแนะนำให้มีการแก้ไขกฎหมายยาเสพติดของประเทศ เพื่ออนุญาตให้มีการนำเข้าและใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ได้



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 30 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 637 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,680,470 ราย เสียชีวิต 10 ราย เสียชีวิตสะสม 32,755 ราย รักษาหายเพิ่ม 790 ราย รักษาหายสะสม 4,641,350 ราย ยังรักษาอยู่ 6,365 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 622,242,419 (+350,439) ราย 6,546,836 (+962) ราย รักษาหาย 602,116,729 (+364,705) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. มาตรการสุxonามัยหลัง 1 ต.ค.


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ผู้จัดการ, ประชาชาติ, js100, hfocus, Chiangmainew, thebangkokinsight, mcot, thailandplus, sonhitalk, isaranews) ทีวีช่อง 5

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงมาตรฐานด้านสุขอนามัย สุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับสถานประกอบกิจการ หลังโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ว่า หลังวันที่ 1 ตุลาคม ยังคงมีพ.ร.บ. โรคติดต่อฯ และ พ.ร.บ. การสาธารณสุข รวมถึงกฎหมายอื่นที่มีอยู่เดิมในการควบคุมสถานประกอบการ โดยเฉพาะสถานที่จำหน่ายอาหารและ 142 ประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาติดตามโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยมาตรการต่าง ๆ ยังคงเน้นย้ำความปลอดภัยและความสะอาดตามหลัก Thai Stop Covid Plus ได้แก่ ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง พนักงานสวมหน้ากากอนามัย แต่ไม่ต้องคัดกรอง ATK ส่วนบริการขนส่งสาธารณะ โรงหนัง เว้นระยะห่างไม่ได้ ขอให้เคร่งครัดการสวมหน้ากากอนามัยไว้ หากประชาชนมีอาการป่วย ควรรักษาตัวเองที่บ้าน หากจำเป็นต้องออกมาข้างนอกให้สวมหน้ากาก เลี่ยงเข้าพื้นที่แออัด

### 2. แนวทางเวชปฏิบัติกรวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อใน รพ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ข่าวสด

- พญ.นฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมการแพทย์ กล่าวในงานอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมช่วง Post Pandemic ว่า ได้ปรับแนวทางเวชปฏิบัติกรวินิจฉัย ดูแลรักษาและป้องกันการติดเชื้อใน รพ. กรณีโรคโควิด 19 ใน 5 ประเด็น คือ 1. เปลี่ยนการแยกกักผู้ติดเชื้อ เป็นแนะนำปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ 2. ปรับการให้บริการทางการแพทย์แบบผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยใน ขึ้นกับอาการของผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ในการประเมินความเสี่ยงต่อโรครุนแรง

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>3.ปรับคำแนะนำในการแอตมิต 4.ปรับการให้ยาต้านไวรัสในกลุ่มอาการต่างๆ และ 5.ปรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยโควิด ทั้งนี้ ขอให้ผู้ป่วยที่เข้า รพ. และมีอาการระบบทางเดินหายใจ สวมหน้ากากอนามัยระหว่างรอรับการรักษา เมื่อตรวจหาเชื้อแล้วพบโควิดแต่ไม่มีอาการให้รักษาแบบผู้ป่วยนอก หากตรวจไม่พบเชื้อให้พิจารณารักษาตามความเหมาะสม และปฏิบัติตาม DMHT อย่างเคร่งครัด 5 วัน ถ้ามีอาการรุนแรงให้พิจารณารับไว้ใน รพ. กรณีอาการไม่ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมงพิจารณาส่งตรวจ ATK ชั่ว</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ facebook</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ Dr.Dark โพสต์ว่า ยัดเยียด guide line ใหม่ กักตัวเหลือ 5 วัน แต่ไม่นำฟ้าทะลายโจรออกไปสักที แล้วใครจะเชื่อ guide line</li> </ul> <p><b>3. ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน-ตัด HI ออกจาก พ.ร.บ.สถานพยาบาล</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราชกิจจานุเบกษา ยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 1 ต.ค. หลังขยายต่อเนื่อง 19 ครั้ง เหตุสถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นจากความร่วมมือของคนไทย ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งอื่นถือเป็นอันสิ้นสุดด้วย</li> </ul> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ สยามรัฐ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ สธ. กำหนดให้ Home Isolation ไม่ต้องอยู่ในบังคับ พ.ร.บ.สถานพยาบาล</li> </ul> <p><b>4. โอมิครอนสายพันธุ์ BA.2.75.2 และ BQ.1.1</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ฐานเศรษฐกิจ)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ถึงสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนที่ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็น BA.5 ขณะที่ BA.2.75.2 และ BQ.1.1 เป็นสายพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดระลอกถัดไป มีหลักฐานวิชาการทั้งจากสวีเดน และมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ชี้ให้เห็นว่า ทั้งสองสายพันธุ์มีสมรรถนะหลบหลีกภูมิคุ้มกันมากกว่า BA.5 ถึง 6 เท่า นอกจากนี้ ยังพบว่าสามารถจับกับตัวรับที่ผิวเซลล์ได้ดี ทำให้ง่ายต่อการติดเชื้อ หลังติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้สามารถกระตุ้นให้เกิดการสร้างแอนติบอดีที่ผิดปกติ จึงมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ขึ้นมาได้ในอนาคต หากไม่ป้องกันให้ดี</li> </ul> <p><b>5. คำแนะนำปฏิบัติตัวหลัง 1 ต.ค.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพจ Thira Woratanarat โพสต์ คำแนะนำในการปฏิบัติตัวตั้งแต่ 1 ต.ค 65 ว่า 1. ติดเชื้อแล้วยังควรแยกตัวจากผู้อื่นทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมคือ แยกตัว 7-10 วัน หรือจนกว่าจะไม่มีอาการ ที่ทำงานควรช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเองให้มีการถ่ายเทอากาศ 2. หมั่นอัปเดตข้อมูลให้รู้เท่าทันสถานการณ์ระบาดทั่วโลก 3. หาความรู้ที่ทันสมัย ทั้งเรื่องวัคซีน ยา และโรค จากต่างประเทศและแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ ระบุที่มาและตรวจสอบได้ 4. ตระหนักถึงความจริงว่าโรคโควิด 19 ยังระบาดทั่วโลก แม้เป็นขาลง แต่ยังไม่สิ้นสุด 5. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร ล้างมือหลังหยิบจับของสาธารณะ เว้นระยะห่างจากคนอื่น และใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเมื่อออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน</li> </ul> <p><b>6. สรุปผลงานศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ isaranews</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สรุปผลงานศูนย์ EOC กระทรวงสาธารณสุข เปิดตั้งแต่ 22 มกราคม 2563 ครอบคลุมระยะเวลาการดำเนินการ 2 ปี 8 เดือน มีการประชุม 482 ครั้ง ออกข้อสั่งการ 480 ฉบับ รวม 3,259 ข้อสั่งการ มีการประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับทุกหน่วยบริการทั่วประเทศ เพื่อสื่อสาร/สั่งการ และติดตามการดำเนินงานระดับพื้นที่ จำนวน 67 ครั้ง ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์ที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดน้อยลง สธ. จึงประกาศยุติบทบาทของศูนย์ EOC โควิดระดับกระทรวง และให้เป็นภารกิจของศูนย์ EOC ระดับกรม โดยมีควบคุมโรคเป็นผู้รับผิดชอบ แต่จะยังมีการติดตามเฝ้าระวังโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิดต่อไป หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงก็พร้อมยกระดับมาเป็นศูนย์ EOC กระทรวงอีก</li> </ul>	
 <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>สธ.ย้ำขับเคลื่อนนโยบายปี 66 มุ่งหน้าการบริการที่เข้าถึงง่าย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง NBT, hfocus, thailandplus, bangkokbiznews, thaigov)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. เปิดการประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานของ สธ.ปี 66 ว่า การดำเนินงานของ สธ.จากนี้ จะมุ่งเรื่อง 1.การทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพได้มากยิ่งขึ้น 2.ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง พัฒนาการสื่อสารเรื่องสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงง่าย ถูกต้อง และปลอดภัย 3.ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 4.นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ส่งเสริมผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ และ 5.ข้อมูลสุขภาพต้องเป็นของประชาชนเพื่อประชาชน</li> </ul> <p>ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวฝากขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข ขอให้เน้นความสามัคคีในการทำงานเช่นที่ทุกคนได้ช่วยเหลือกันในภารกิจโควิด 19 เพื่อให้การขับเคลื่อนงานทุกอย่างราบรื่น</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ปลัด สธ. เกษียณ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, เพจสรยุทธ, ch3, sondhitalk, nation, thebangkokinsight, workpointtoday, newtv., innnews, hfocus)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม พร้อม นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เพื่ออำลาในโอกาสเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย. 2565 จากนั้น นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ นพ.เกียรติภูมิ ไปรำลา พล.อ.ประยุทธ์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ซึ่งก็ได้รับคำอวยพร บรรยากาศเป็นไปด้วยดี เนื่องจากท่านปลัดก็มีความใกล้ชิดเพราะต้องทำงานโควิด 19 ด้วยกัน</p>	-
<p><b>ไทยอันดับ 1 โลก อับด้านสุขภาพ</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ, ผจก.) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., มติชน, บ้านเมือง, The Reporters, thaigov, inn)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดการประชุม IMCAS Asia 2022 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง Thailand going forward as Asian Aesthetic Hub ว่า ประเทศไทยสนับสนุนนวัตกรรมด้านสุขภาพ เป้าหมาย สธ.ไทยคือให้ไทยเป็นเมดคัลฮับของเอเชียไปจนถึงระดับโลก วันนี้ อุตสาหกรรมความงามเป็นสิ่งที่ทั้งโลกให้ความสนใจ และไทยต้องนำหน้าเรื่องนี้ด้วย ในอนาคตต่างชาติ ต้องมาดูแลสุขภาพ ความงามที่ไทย ได้ครบทุกอย่าง ที่สำคัญคือความปลอดภัย ซึ่งมีหลายหน่วยงานบูรณาการดูแลอยู่แล้ว ส่วนตัวคิดว่าเมดคัลฮับไทยคือเบอร์ 1 ของโลก ไม่เคยเป็นรองใคร</p>	
<p><b>วันหัวใจโลก (World Heart Day)</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus, ทวีช่อง 3)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันที่ 29 ก.ย.ทุกปีเป็นวันหัวใจโลก (World Heart Day) โรคหัวใจและหลอดเลือด เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทย พบถึงปีละ 7 หมื่นราย แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกกลุ่มวัย สาเหตุเกิดจากหลอดเลือดไปเลี้ยงที่หัวใจตีตัน ขาดความยืดหยุ่น จากการสะสมของไขมัน โปรตีน ที่ผนังด้านในของหลอดเลือด จึงควรดูแลสุขภาพให้มีหัวใจที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหัวใจและหลอดเลือด</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ทวีช่อง 3, prd, tnnthailand, thansettakij, Chiangmainews)</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดคือ อาหารและกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เนื่องในวันหัวใจโลก (World Heart Day) มีข้อเสนอแนะเพื่อช่วยให้หัวใจแข็งแรงคือ ควรกำหนดปริมาณและสัดส่วนอาหารในจานให้เหมาะสม จำกัดปริมาณไขมันอิ่มตัว และไขมันทรานส์ จำกัดปริมาณน้ำตาล และโซเดียม งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ และออกกำลังกายระดับปานกลางอย่างสม่ำเสมอให้เป็นนิสัย</p>	
<p><b>การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย ศจ. นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมลงนาม ในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการสนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์ฯ กับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนงานและสนับสนุนการวิจัย รวมถึงสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการแพทย์ นักวิจัย และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านโอมิกส์ เพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยหรือประชาชนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเสมอภาคและเท่าเทียม</p>	
<p><b>ศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดศูนย์การอบรมและวิจัยการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ณ อาคารศูนย์การแพทย์บางรัก ชั้น 13 ถนนสาทรใต้ กทม. เพื่อผลิตนักปฏิบัติการเชี่ยวชาญภาคสนามและนักวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แก้ไขปัญหาสุขภาพพื้นที่เขตเมือง ตั้งเป้าปี 2573 จำนวน 200 คน</p>	
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์thailandplus</p> <p>- กรมการแพทย์ เผยจากกรณีที่มีบทความในสังคมออนไลน์ระบุว่ากิน Ciplax และสีเสลดไขมันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ ตรวจสอบพบเป็นข้อมูลเท็จ Ciplax และสีเสลด เป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยา อีกทั้งยังไม่มีทางทดลองทางคลินิกว่าสามารถลดไขมันได้จริง และไม่มีการศึกษาผลข้างเคียงและอันตรายหลังการใช้</p>	
<p><b>เพจอาหารเสริมเถื่อน แอบอ้างบุคลากรการแพทย์</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์mcot</p> <p>- อย. เตือนผู้บริโภค อย่าหลงเชื่อเพจเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ แอบอ้าง ตัดต่อภาพแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โฆษณาหลอกลวงขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ อดอ้างสรรพคุณเกินจริง 6 ชนิด แนะนำผู้บริโภคให้ตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ที่ <a href="http://www.fda.moph.go.th">www.fda.moph.go.th</a> หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai และควรพิจารณาเนื้อหาการโฆษณาอย่างหลงเชื่อโฆษณาที่โอ้อวดสรรพคุณเกินจริง</p>	
<p><b>เตือนอย่ากินค้างคาว</b>  <b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (ข่าวสด, ChiangmaiNews, Sanook)  - นพ.รังสฤษดิ์ กาญจนะวณิช หรือ หมอหม่อง อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก หลังมีกระแสข่าวคนจับค้างคาวมากินเป็นยาบำรุง ระบุว่า มนุษย์ต้องไม่บริโภคค้างคาว (และสัตว์ป่าอีกหลายสายพันธุ์) โดยเด็ดขาด ขณะนี้ ยังมีไวรัสในสัตว์อีกราว 10,000 สายพันธุ์ ที่พร้อมข้ามมาระบาดในมนุษย์ ซึ่งจะเป็นต้นตอการระบาดครั้งใหญ่อีกหลายรอบได้ ขอตำหนิสื่อที่เสนอข่าวแนวยุยงส่งเสริม กรมอุทยานฯ และกรมควบคุมโรคติดต่อต้องเฝ้าระวัง ติดตาม และจัดการอย่างจริงจัง</p>	
<p><b>ส่งต่อเจ้าภาพจัดงานป้องกันพิษสุนัขบ้าโลก</b>  <b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์แนวหน้า  - พญ.วันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าภาพการจัดกิจกรรมเนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี 2565 (28 กันยายน) ส่งมอบธงสัญลักษณ์งานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกแก่ ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เทียงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าภาพการจัดงานครั้งต่อไป</p>	-
<p><b>มรภ.สวนสุนันทาส่งมอบหุ่นยนต์สวัสดิพยาบาลให้ รพ.สังกัดสธ.</b>  <b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ (สยามรัฐ, bluechiptha)  - ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีส่งมอบหุ่นยนต์สวัสดิพยาบาล เพื่อแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผศ.ธนพล ก่อฐานะ ประธานหลักสูตรปริญญา ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผศ. ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์ ประธานโครงการหุ่นยนต์สวัสดิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ</p>	-
<p><b>คนญี่ปุ่นอายุเกิน 100 ปี</b>  <b>สื่อแนะนำ :</b> เว็บไซต์ sonthitalk  - ทุกเดือนกันยายน ญี่ปุ่นมีวันเคารพผู้สูงอายุ เป็นวันหยุดประจำชาติเพื่อเฉลิมฉลองประชากรสูงอายุของประเทศ ซึ่งญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยยืนยาว โดยเดือนกันยายน พ.ศ.2565 ผู้ที่มีอายุ 100 ปีขึ้นไปมีจำนวน 90,526 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 กว่า 4,000 ราย เป็นครั้งแรกของประเทศที่มีจำนวนสูงกว่า 90,000 ราย ในจำนวนนี้กว่า 80,000 รายเป็นผู้หญิง</p>	-